

ประวัติและผลงานอาจารย์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MISS CHADAPORN VATANAVILAI
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ 084-972-6459
Email : vchadaporn@hotmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สำเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ และผดุงครรภ์	-	วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี	2536
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	การบริหารการพยาบาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2541

ความเชี่ยวชาญ

การผดุงครรภ์ และการบริหารการพยาบาล

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

กัลยา วิริยะ, **ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล**, ภาวดี ประเสริฐวงษ์ และ วิลาวลัย ไทรโรจน์รุ่ง. ภาวะผู้นำและการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตพยาบาลศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2556. หน้า 1-11.

ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล และ พิมพ์นิชา เทพวัลย์. การสะท้อนคิดและแผนผังความคิดกับทักษะการแก้ปัญหาของนิสิตพยาบาล. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เมษายน 2560. หน้า 1-12.

ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล และ วันเพ็ญ รัชพงษ์ชน. แรงจูงใจในการสูบบุหรี่และความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชายที่สมาชิกในครอบครัวสูบบุหรี่. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561. หน้า 20-28.

2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ไม่มี

3. ตำรา/หนังสือ

ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล. การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด. 2558. กรุงเทพฯ; สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาระงานสอน

รหัสวิชา	ชื่อรายวิชา
พลศ ๒๔๑	การพยาบาลครอบครัวและการเจริญพันธุ์/
พรภ ๒๐๓	การประเมินภาวะสุขภาพ
พลศ ๓๔๒	การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ๑
พลศ ๓๔๓	ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ๑
พลศ ๓๔๔	การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ๒
พรภ ๓๐๕	การบริหารจัดการทางคลินิก
พลศ ๔๔๕	ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ ๒
พรภ ๔๐๘	การวิจัยทางการพยาบาล

ทุนวิจัยที่ได้รับ

ชื่อโครงการวิจัย	แหล่งทุน	ปีงบประมาณที่ได้รับทุน	ระบุสถานภาพ (หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ)
ประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้การบันทึกสมุดสะท้อนคิดประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางการพยาบาลในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม	เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์	2555	หัวหน้าโครงการ
ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ตามบริบทครอบครัวของวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดนครนายก	เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์	2558	หัวหน้าโครงการ